



วันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครู กศ ๑ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการปั่นฝืน เดอะบัณฑิต ปี ๔ ณ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย และศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาคันทรงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และลงพื้นที่ฟังบรรยายจากเกษตรกรกลุ่มการจัดการน้ำชุมชนบ้านหนองปรือเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำโครงการ



วันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนและวิทยากร ในการจัดการศึกษารูปแบบ วิทยากร ในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตราด และโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด. ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด. ณ เหลาขารีสอร์ท เกาะเหลาข่า อำเภอเกาะช้าง เหลาข่า อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด กิจกรรมประกอบด้วยการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น จัดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับคณะครู บุคลากร และ ภาษาอังกฤษให้กับคณะครู บุคลากร และวิทยากรวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยากร และการ

ตราด เป็นวิทยากร และการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ การจัดทำ ร่าง หลักสูตร
ต่างๆ การจัดทำ ร่าง หลักสูตรประกาศนียบัตร



วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย
ตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา
กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อม

คณะครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย
ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย ณ วัดเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดั่งงามของไทย
ไทย



วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวสุดารัตน์ ตันชะอาริยะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนางสาวกรรณก ปานอำพันธ์ ครู คศ. ๑ เข้ารับการอบรมโครงการ
เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนา
เมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนด้านการวิจัยชุมชนและการจัดทำ
ชุมชนด้านการวิจัยชุมชนและการจัดทำแผนวิจัยชุมชนที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จของชุมชน
สร้างความสำเร็จของชุมชน



วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดการท่องเที่ยว
ความรู้เพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอ
บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว โดย
ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยสมาชิกร่วมกันค้นหาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่มีอยู่ในอ่าวใหญ่
ท่องเที่ยว กิจกรรมที่มีอยู่ในอ่าวใหญ่ โดยมีนายฉนวนรุจ มิ่งเมธาพร จาก CBT-I เป็นวิทยากรในการ
จาก CBT- I เป็นวิทยากรในการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว



วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดโครงการอบรม
จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการ
คลังสินค้า และการจัดการการค้าชายแดน เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาเขต
อาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เป็นงบประมาณที่ได้รับจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.
ตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ .เพิ่มเติม. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวการบริหารจัดการของคลังสินค้า
บริหารจัดการของคลังสินค้า หลักการจัดการการค้าชายแดน และการใช้เทคโนโลยีในการ
และการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุน โดยในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการ
มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมบ้านปารีสอร์ท อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร. อรุณี แสงวาริทิพย์
ได้แก่ ดร. อรุณี แสงวาริทิพย์ และนายธนวัชร จริยะภูมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามเคอร์ซีพอร์ต แลคมอบัง
เคอร์ซีพอร์ต แลคมอบัง จังหวัดชลบุรี